

ด่วนที่สุด  
ที่ กก ๐๒๑๔/๒๕๖๕



๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

สค. (eMail)  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ๕9748/65  
15 ก.ย. 2565 เวลา 14.15 น.



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ ๓ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๐๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ ๓ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ ๓ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในหลายส่วน เช่น การก่อสร้างอาคาร ๓ เพื่อรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร ๑ เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ และการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางจนถึงแหล่งท่องเที่ยวและทุกจุดหมายปลายทางอย่างมีคุณภาพและเพียงพอที่จะสามารถรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุม ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าจากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การเชื่อมโยงและบริหารจัดการระบบคมนาคมทุกประเภทในพื้นที่ท่าอากาศยานอย่างไร้รอยต่อ เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนภายในประเทศไทย ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการฯ ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับคนทั้งมวลควบคู่ไปกับการดำเนินการพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th